

# Nỗ lực thực hiện tốt việc chăm lo cho gia đình chính sách và người có công

Những năm qua, cùng với sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn nỗ lực để thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng được chăm lo chu đáo hơn cả về vật chất lẫn tinh thần, qua đó phần nào xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác chăm lo và giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh.

**Phóng viên:** Xin ông cho biết công tác chăm sóc và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến to lớn của người có công trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội trong việc thực hiện công tác "Đến ơn đáp nghĩa". Làm tốt chính sách đối với người có công sẽ góp phần vào sự ổn định xã hội, giữ vững thế trận tiền tuyến ở hậu phương để phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, công tác người có công với cách mạng luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện. Các chế độ, chính sách đối với người có công có bản đã được thực hiện bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (2013 - 2017), toàn tỉnh đã xác nhận và giải quyết chế độ cho trên 28.000 trường hợp hưởng chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân gồm: hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để nghị phong tặng, truy tặng 3.227 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hoàn thiện hồ sơ để nghị cấp có thẩm quyền suy tôn 114 liệt sĩ, trong đó có 54 liệt sĩ giải quyết theo diện tôn vinh; 7.341 hồ sơ để nghị xác nhận người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tiếp nhận giải quyết chế độ cho 239 thương binh, người hưởng chính sách như thương

binh; xác nhận cho 364 người tham gia hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và từ ngày 1/1/1945 đến trước tổng khởi nghĩa tháng 8/1945; giải quyết trợ cấp tuất cho 3.713 thân nhân người có công; giải quyết trợ cấp thường xuyên cho 76 người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày... Công tác chăm sóc đời sống, sức khỏe đối với người có công đã đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công. 5 năm qua đã thực hiện chế độ điều dưỡng cho 140.000 lượt người có công. Hàng năm đã tiến hành trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho trên 7.500 người có công và thân nhân liệt sĩ; cấp thẻ BHYT cho 165.000 người có công và thân nhân. Thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, toàn tỉnh có 25.830 hộ người có công nằm trong danh sách để nghị hỗ trợ. Đến nay đã có 6.510 hộ người có công được hỗ trợ cải thiện nhà ở, trong đó xây mới 5.095 hộ, sửa chữa 1.415 hộ với tổng kinh phí trên 260 tỷ đồng.

Hàng năm, nhân dịp tết Nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) đã tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện, thành phố, của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp cho 95.000 người có công và thân nhân ngoài cộng đồng; 120 đối tượng người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng người có công. Các đối tượng người có công ở nông thôn được giao nhận đất thuận lợi để sản xuất, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm giúp đỡ về giống, vốn, công lao động, con liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn được hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh nhận đỡ đầu chăm sóc và được hưởng đầy đủ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo,

được hỗ trợ vay vốn tham gia xuất khẩu lao động. Tổng kinh phí trong 5 năm chỉ cho việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và công tác người có công trên 10.000 tỷ đồng.

**Phóng viên:** Công tác quản lý các công trình ghi công liệt sĩ và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả cụ thể như thế nào, thưa ông?

**Ông Nguyễn Văn Bái:** Công tác tu bổ, tôn tạo các công trình ghi công, nghĩa trang liệt sĩ được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư. Toàn tỉnh hiện có 206 công trình ghi công on liệt sĩ, trong đó có 99 nghĩa trang liệt sĩ quy tập 16.440 mộ liệt sĩ. Số mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin 12.510 mộ, mộ chưa biết tên liệt sĩ 3.063 mộ, mộ khuyết thông tin 78 mộ, mộ vong 789 mộ; 100% mộ liệt sĩ được xây dựng bằng vật liệu cứng bền vững, nhiều công trình ghi công on liệt sĩ đã trở thành công trình lịch sử văn hóa như: Đền thờ Liệt sĩ tỉnh; Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đông Hưng; Đền thờ Liệt sĩ huyện Tiên Hải, Hưng Hà, Kiến Xương... có giá trị giáo dục truyền thống cách mạng trong thế hệ trẻ hiện nay. Việc xây dựng, nâng cấp công trình ghi công on liệt sĩ, cùng với nguồn kinh phí của Trung ương được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phân bổ. Các địa phương đã huy động sự ủng hộ của doanh nghiệp, nhà tài trợ để xây mới 30 công trình, tu sửa nâng cấp 65 công trình ghi công liệt sĩ.

Việc di chuyển hài cốt liệt sĩ về nguyên quán đã được thực hiện theo đúng quy định. Trong 5 năm, toàn tỉnh đã thực hiện di chuyển 44 hài cốt liệt sĩ ra tỉnh ngoài và di chuyển từ tỉnh ngoài về 2.351 hài cốt liệt sĩ. Việc tiếp nhận hài cốt liệt sĩ do Đoàn công tác đặc biệt của Chính phủ tìm

kiếm cất bốc quy tập hài cốt liệt sĩ đã hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào và Campuchia về các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh cũng được thực hiện tận tình, chu đáo, được các đoàn công tác đánh giá cao. Việc triển khai thực hiện Quyết định số 150 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và việc thực hiện đề án công thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bước đầu đã đạt được hiệu quả thiết thực. 100% số mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đã được Buu điện liên cấp nhập hình ảnh vào hệ thống thông tin dữ liệu điện tử về mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, giúp cho việc tra cứu thông tin của thân nhân được thuận lợi. Hàng trăm mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Năm 2017, Ban Chỉ đạo tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh đã quy tập được 25 hài cốt liệt sĩ thuộc Trung đoàn 48, Đại đoàn 320 hy sinh trong trận chống càn Méc-guya, tháng 3/1952 trên địa bàn huyện Thái Thụy. Kết quả đã góp phần tạo lòng tin của nhân dân đối với chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước.

**Phóng viên:** Để án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ và thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và triển khai thực hiện. Ông có thể cho biết cụ thể về tính tiện ích cũng như hiệu quả của việc cấp nhật thông tin, số hóa hồ sơ đến thời điểm hiện nay?

**Ông Nguyễn Văn Bái:** Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý



Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao 200 triệu đồng hỗ trợ nâng cấp nghĩa trang An - Lễ - Lạc. Ảnh: MINH NGUYỄN

hồ sơ và giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, năm 2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được UBND tỉnh nhất trí cho triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ và thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Đến nay, dự án đã hoàn thành công đoạn số hóa 145.000 hồ sơ người có công, đang trong giai đoạn cấp nhật thông tin hồ sơ. Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đồng hành rất lớn cho việc cải tiến công tác lưu trữ hồ sơ, bảo quản, quản lý hồ sơ, trên cơ sở phân quyền khai thác sử dụng, người có công hoặc thân nhân có thể dễ dàng tra cứu các thông tin, tạo điều kiện cho việc giải quyết chế độ, chính sách được thuận tiện. Bên cạnh đó, việc sử dụng hồ sơ điện tử sẽ dần thay thế việc khai thác hồ sơ giấy, do vậy sẽ giúp cho việc bảo quản tài liệu được tốt hơn, chống lại khả năng bị mối mọt, mục nát, hư hỏng... góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động cũng như quản lý hành chính của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh nhà.

**Phóng viên:** Kỳ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), ông có thể cho biết một số hoạt động cụ thể của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội?

**Ông Nguyễn Văn Bái:** Kỳ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt một số hoạt động trọng tâm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc và thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng để giới thiệu những nội dung cơ bản về chế độ, chính sách đối với người có công; tuyên truyền về kết quả công tác thương binh, liệt sĩ và người có công trong suốt năm; tuyên truyền và biểu dương gương người có công tiêu biểu trong các mặt hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công theo các văn bản của Đảng và Nhà nước, trong đó tập trung giải quyết các trường hợp để nghị xác nhận người có công còn tồn đọng. Tham mưu cho UBND tỉnh tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (2013 - 2017) trên địa bàn tỉnh trên cơ sở đó, đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện và kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Pháp lệnh. Từ đó đề xuất, kiến nghị hướng sửa đổi nhằm hoàn thiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự

lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Tích cực thực hiện đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có công và thân nhân người có công. Triển khai các hoạt động thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh cho các đối tượng chính sách. Đồng thời, tổ chức nghị lễ dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh; Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia thuộc tỉnh Quảng trị và tỉnh Điện Biên; tổ chức lễ cầu siêu, thấp nển tri ân tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh. Tổ chức phát động xây dựng quỹ "Đến ơn đáp nghĩa" trên phạm vi toàn tỉnh nhằm huy động nguồn lực ủng hộ cho các phong trào, hoạt động chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Cơ bản hoàn thành việc rà soát, xử lý đối tượng lịch hồ sơ hưởng chính sách đối với người tham gia hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học theo các văn bản chỉ đạo bảo đảm khách quan, chính xác, theo các quy định chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời bảo đảm ổn định tình hình chính trị tại địa phương.

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn ông!

**NGUYỄN CƯỜNG**  
(thực hiện)

Theo giấy báo tử số 4964/KB-TB ngày 1/8/1970 của Bộ CHQS tỉnh Thái Bình, ông Vũ Đức Roanh ở thôn Lục Bắc, xã Thái Xuyên (Thái Thụy), sinh năm 1950, nhập ngũ năm 1967, hy sinh ngày 3/10/1969 tại mặt trận phía Nam. Thi hài được an táng tại nghĩa trang của đơn vị. Nhưng ông Roanh không hy sinh mà đầu năm 2017 ông trở về quê hương trong sự vui mừng của người thân và bà con làng xóm. Ông Roanh trở về nhưng danh phận của ông chưa được đơn vị cũ và cơ quan chức năng chứng minh đầy đủ.

## Niềm vui khi liệt sĩ Vũ Đức Roanh trở về

Ngày 5/3/2017, bà Vũ Thị Vê, thôn Lục Bắc, xã Thái Xuyên (Thái Thụy) có đơn gửi cơ quan chức năng xin xác nhận quan hệ hợp anh trai của bà là liệt sĩ Vũ Đức Roanh còn sống trở về. Trong đơn bà trình bày: Ngày 23/2/2017 có cháu Vũ Xuân Huy, sinh năm 1986 là con trai của anh tôi là Vũ Đức Roanh trở thành phố Đà Nẵng về tỉnh Thái Bình tìm tung tích quê hương của bố và gia đình. Sau khi tiếp nhận thông tin, tôi và con trai là Vũ Văn Định đã trực tiếp vào Đà Nẵng để xác minh và khẳng định anh trai tôi là Vũ Đức Roanh còn sống, đã có vợ cùng hai con hiện đang cư trú ở lốc nhà B, phường 101, khu chung cư Nam Cầu Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Anh trai tôi nhiều năm mất trí nhớ do bị thương trong chiến đấu, hiện đang bị tai biến nặng. Vợ anh Roanh là chị Ngô Thị Minh Ngọc 70 tuổi, chị Ngọc bị tật nguyên bẩm sinh, liệt hai chân, con gái đầu của anh chỉ tội Vũ Thị Tú Anh 35 tuổi đã đi xây dựng gia đình, con trai Vũ Xuân Huy 32 tuổi đang ở cùng bố mẹ. Bà Vũ Thị Vê để nghị cơ quan chức

# Tìm danh phận cho chồng

năng xác nhận việc ông Roanh còn sống trở về là đúng. Những ngày tháng ấy gia đình, dòng họ Vũ thôn Lục Bắc, xã Thái Xuyên, bà con xóm giềng cùng chia vui sau 50 năm nhập ngũ và 47 năm là liệt sĩ ông Vũ Đức Roanh trở về. Gia đình bà Vũ Thị Vê cũng đã trả lại bằng Tổ quốc ghi công "liệt sĩ" Vũ Đức Roanh cho cơ quan chức năng. UBND xã Thái Xuyên và cơ quan chức năng của huyện Thái Thụy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành thủ tục cần thiết cấp trợ cấp tiền thờ cúng liệt sĩ Vũ Đức Roanh với bà Vũ Thị Vê là em gái của liệt sĩ. Đồng thời, tại Công văn số 1024/SLĐTBXH-NCC ngày 3/8/2017 do Phó Giám đốc Sở Phi Ngọc Thành ký gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng để nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, xem xét giải quyết chế độ đối với ông Vũ Đức Roanh. Linh hoạt vận dụng giải quyết hậu quả chiến tranh. Ngày 26/4/2017, UBND xã Thái Xuyên cũng hoàn tất thủ tục nhập khẩu lại, rồi chuyển khẩu cho ông Vũ Đức Roanh từ xã Thái Xuyên vào cư trú tại khu 3, phường Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, với lý do tiến cho việc làm các thủ tục tiếp theo bảo đảm quyền lợi cho ông Vũ Đức Roanh tại Đà Nẵng nơi mà ngót 50 năm qua ông Roanh phiêu dạt ở đây.

## Tối thiểu ước mong danh phận anh Roanh sớm được sáng tỏ

Không ai nghĩ một người đàn bà tật nguyên, bị bại liệt hai chân, đi lại phải dùng hai chiếc ghế đôn lết mới đi được cũng mang và làm vợ một người



Bà Ngô Thị Minh Ngọc, vợ "liệt sĩ" Vũ Đức Roanh tìm danh phận cho chồng.

tâm thần suốt mấy chục năm. Một chuyện tình, chuyện đời xúc động. Bà là Ngô Thị Minh Ngọc nay đã ở tuổi 70, đầu tật nguyên nhưng ánh mắt và nét người giàu lòng nhân ái. Bà Ngọc kể, trước khi làm vợ ông Roanh bà chỉ biết người đàn ông ấy gọi ông là Vũ Xuân Hồng, từng đi bộ đội, rồi bị thương dẫn đến mất trí nhớ nên không biết quê quán ở đâu, cha, mẹ, anh chị em còn hay mất. Cũng vì mất trí nhớ nên ông Hồng cũng không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Trước năm 1982, ông Roanh (Hồng) đã có vợ là bà Bùi Thị Luyện. Bà Luyện hơn ông Roanh (Hồng) tới 7 tuổi và cũng đã có hai người con nhưng do thân kinh không bình thường mỗi lần lên cơn ông Roanh cứ bị Luyện đánh là bao và cay nghiệt hơn vẫn là những lần thân kinh bất ổn, vẫn là những trận đòn không thương tiếc ông Roanh trở lên đầu, lên người người phụ nữ

xóm chợ, sống lắt lất... Thương lắm chú ạ, ngày ấy tôi cứ nghĩ ông Roanh đi lang thang lơ lửng con thần kinh đâm điên điên, xuống hố mà chết thì tội nghiệp lắm. Thế là tôi quyết định gần gũi, cứu mạng, chứ đâu có yêu thương, vì tôi tật nguyên mà chú. Bà Ngọc nói trong rung rung nước mắt. Năm 1983, ông Vũ Đức Roanh và bà Ngô Thị Minh Ngọc nên duyên chồng vợ. Năm 1984, con gái đầu Vũ Thị Tú Anh ra đời, hai năm sau có thêm con trai Vũ Xuân Huy, cuộc sống của vợ chồng ông Roanh và Ngọc tiếp tục trải qua những tháng năm đầy gian khó. Bà Ngọc sống bằng trợ cấp xã hội mỗi tháng 500.000 đồng, ông Roanh khi tỉnh có đi làm thuê, làm mướn nhưng chẳng đáng là bao và cay nghiệt hơn vẫn là những lần thân kinh bất ổn, vẫn là những trận đòn không thương tiếc ông Roanh trở lên đầu, lên người người phụ nữ

tật nguyên đáng thương, đáng trọng. Mỗi trận mưa dầm, bà Ngọc lại nghiên nghiên chịu đựng hoặc là hô hét để lảng giềng đến can ngăn. 34 năm làm vợ ông Roanh, mỗi lần ông Roanh tỉnh táo bà Ngọc gọi hỏi về quê hương, bản quán, về cha mẹ nhưng ông Roanh không nhớ gì cả, chỉ thỉnh thoảng nói được câu "đánh nhau, Ba Tư, Quảng Ngãi rồi ông cười vô thức". Cuối năm 2016, trong một lần vắng nhà ông Roanh bị liệt phải nằm một chỗ nhưng sau lần vắng nhà đó ông bật nhớ ra tên cha là Vũ Trúc Ván, mẹ là Vũ Thị Thuộm, em gái là Vũ Thị Vê, quê thôn Lục Bắc, xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy. Từ manh mối này ước nguyện tìm quê hương, bản quán cho chồng và quê nội của các con của bà Ngọc mới được thực hiện. Sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 người con trai Vũ Xuân Huy tìm đường về xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy và sau đó là cuộc gặp gỡ trùng phùng của đại gia đình họ Vũ ở thôn Lục Bắc, xã Thái Xuyên. "Liệt sĩ" Vũ Đức Roanh sau gần nửa thế kỷ là liệt sĩ trở về quê hương. Người sung sướng nhất là bà Ngô Thị Minh Ngọc đã thực hiện ước vọng tìm thấy quê cha đất tổ cho chồng, lý về quê nội cho các con. Sau diễn biến này, lý lịch của ông Vũ Đức Roanh dần dần sáng rõ. Ông Vũ Đức Roanh, sinh năm 1950, nhập ngũ năm 1967, trước khi nhập ngũ ông Roanh là học sinh Trường Trung cấp Nông nghiệp tỉnh Thái Bình và là học sinh học rất giỏi và có tài về tranh, có thể vẽ được cả tem, phiếu thư bao cấp. Năm 1968, được bổ sung về Đại đội 2, Tiểu đoàn 40 đặc công, Sư đoàn 3 Sao Vàng, Quân khu 5 cùng đồng đội chiến đấu trên tuyến đường giáp ranh từ Tây Bắc thành phố Quy Nhơn - Bình Định ra phía Tây Đức Phổ, tỉnh

Quảng Ngãi. Từ tháng 10/1968 đến tháng 1/1969, Vũ Đức Roanh được đơn vị cho đi học lớp y tá do Sư đoàn 3 Sao Vàng cử, trên đường về đơn vị bị máy bay Mỹ ném bom trúng một hình hành quân, nhiều cán bộ, chiến sĩ thương vong, Vũ Đức Roanh bị thương trong trận ném bom của Mỹ được đưa về điều trị ở bệnh xá 70 của Sư đoàn. Người viết phóng sự này có được thông tin là do gặp được cựu chiến binh Mai Minh Đoàn, nguyên là Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 40 đặc công, nguyên Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 280, Quân khu 5. Cựu chiến binh Mai Minh Đoàn hiện cư trú tại tổ 28, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ông Đoàn còn cho biết khi Vũ Đức Roanh bị thương phải đi điều trị, ông cùng với chính trị viên đại đội Lê Đình Như nay là Đại tá cựu chiến binh tư quản tá thôn Trần Phú, xã Kỳ Xuân, gõ trùng phùng của đại gia đình họ Vũ ở thôn Lục Bắc, xã Thái Xuyên. "Liệt sĩ" Vũ Đức Roanh sau gần nửa thế kỷ là liệt sĩ trở về quê hương. Người sung sướng nhất là bà Ngô Thị Minh Ngọc đã thực hiện ước vọng tìm thấy quê cha đất tổ cho chồng, lý về quê nội cho các con. Sau diễn biến này, lý lịch của ông Vũ Đức Roanh dần dần sáng rõ. Ông Vũ Đức Roanh, sinh năm 1950, nhập ngũ năm 1967, trước khi nhập ngũ ông Roanh là học sinh Trường Trung cấp Nông nghiệp tỉnh Thái Bình và là học sinh học rất giỏi và có tài về tranh, có thể vẽ được cả tem, phiếu thư bao cấp. Năm 1968, được bổ sung về Đại đội 2, Tiểu đoàn 40 đặc công, Sư đoàn 3 Sao Vàng, Quân khu 5 cùng đồng đội chiến đấu trên tuyến đường giáp ranh từ Tây Bắc thành phố Quy Nhơn - Bình Định ra phía Tây Đức Phổ, tỉnh

cùng là tìm thấy danh phận của anh. Mang nỗi trần trụi của người phụ nữ tật nguyên, 34 năm chịu đựng, gắn kết với ông Vũ Đức Roanh đến cơ quan chính sách Bộ CHQS tỉnh Thái Bình, Thượng tá Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh và Trung tá Lương Đình Du, phụ trách Ban Chính sách, nhận được sự đồng ý của hai cán bộ. Thượng tá Nguyễn Ngọc Cảnh khẳng định ngay việc làm rõ danh phận và giải quyết chế độ, chính sách cho quân nhân Vũ Đức Roanh phải là trách nhiệm của Quân khu 5, Sư đoàn 3 Sao Vàng giữ vai trò quan trọng, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng. Việc làm không được chậm trễ nữa, bởi câu chuyện về liệt sĩ Vũ Đức Roanh sau 50 năm trở về đã nổi lên tất cả. Bộ CHQS tỉnh Thái Bình đã quản triệt rất kỹ tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác "Đến ơn đáp nghĩa": "Dù chỉ một thông tin rất nhỏ về liệt sĩ cũng phải tập trung làm cho bằng được". Bộ CHQS tỉnh Thái Bình đã có công văn gửi Sư đoàn 3 Sao Vàng để nghị kiểm tra, xác minh và kết luận rõ trường hợp hy sinh và báo tử với con rể ông Vũ Đức Roanh làm cơ sở để Bộ CHQS tỉnh Thái Bình phối hợp với Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng giải quyết chế độ, chính sách cho ông Vũ Đức Roanh theo đúng quy định của nhà nước và như vậy ước vọng tìm danh phận cho chồng của bà Ngô Thị Minh Ngọc đã có lối ra. Khi bài phóng sự này được phát hành cũng là nên hương thơm thắp cho ngày giỗ đầu của ông Vũ Đức Roanh.

**NGUYỄN CÔNG LIÊM**  
(Thành phố Thái Bình)